

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340/BXD-QLN
V/v thực hiện hỗ trợ nhà ở theo
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg
ngày 10/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 910/UBND-CN ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định 33). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định 33 thì việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Ngoài nguồn vốn cho vay ưu đãi 25 triệu/hộ, các địa phương còn hỗ trợ thêm từ nhiều nguồn khác như từ ngân sách của địa phương, hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo”, huy động từ gia đình, dòng họ và từ chính bản thân người được nhận hỗ trợ. Trên thực tế, nhiều địa phương đã thực hiện lồng ghép thành công nhiều nguồn vốn huy động trên địa bàn để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhất là nguồn vốn từ quỹ “Vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc, huy động nhân công, vật liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương nên nhiều hộ gia đình nghèo đã xây dựng được nhà ở bảo đảm theo yêu cầu.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo tổ chức lồng ghép nguồn vốn từ quỹ “Vì người nghèo”, các nguồn vốn từ các chương trình khác áp dụng trên địa bàn, cũng như huy động từ cộng đồng xã hội để tăng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở, bảo đảm hoàn thành việc thực hiện theo Đề án của tỉnh khi kết thúc chương trình này vào năm 2020.

Về đề xuất đề nghị nâng hạn mức cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (để p/h);
- Lưu VT, QLN (2b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sinh